

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางการส่งเสริมวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร
ระหว่าง บริษัท โพรเฟนเดอร์ จำกัด กับ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ด้วยแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑.๖ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาตามหลักประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit principle) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม เป้าหมายข้อที่ ๒.๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และพื้นที่ตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมการจัดการศึกษากับสถานศึกษา สถาบันการศึกษา จำแนกตามระดับประเภทการศึกษา และสาขาวิชาเพิ่มขึ้น และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา

บริษัท โพรเฟนเดอร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๒ หมู่ ๑ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๖๐ และวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔ ถนนขุนช้าง ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ มีความประสงค์ร่วมกันในการพัฒนา การจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ดังนั้น ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด คือ ทั้งสองหน่วยงานให้ความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน และทั้งสองหน่วยงานร่วมกันแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงานและดำเนินการ ตามที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้

ในการดำเนินการ บริษัท โพรเฟนเดอร์ จำกัด ให้การสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เพื่อพัฒนาคุณภาพของการดำเนินงาน ถ้ามีกิจกรรมอื่นๆ ที่ทั้งสองหน่วยงานสามารถร่วมมือกันได้ จะได้มีการหารือเพื่อตกลงกันในบทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเป็นกรณีไป

ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นสองฉบับ โดยมีข้อความตรงกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นหลักฐาน (ถ้ามี) และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ลงนาม ส่วนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในข้อสัญญาต่างๆ จะมีการประเมินทุก ๒ ปี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นางอริษา ชันสุภูมิ)

หัวหน้าฝ่ายบุคคล บริษัท โพรเฟนเดอร์ จำกัด

(ลงชื่อ)

(ดร.สาโรจน์ ขอบจวนเตี้ย)

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม